

โครงการ “ชาวคริสต์ร่วมสร้างเกราะสีเขียว เยียวยาโลกร้อน”

เทศบาลตำบลศรีธาตุ และโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

เทศบาลตำบลศรีธาตุ มีพื้นที่ในการรับผิดชอบประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร เขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของโรงเรียน และหน่วยงานราชการที่สำคัญของอำเภอศรีธาตุ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล เป็นการดำเนินงานควบคู่ไปกับกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยาน โดยมุ่งหวังให้เกิดเกราะสีเขียว ที่สร้างความร่มรื่นให้กับผู้สัญจร มีการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณเขตเทศบาล โดยการขออนุเคราะห์กล้าไม้จากหน่วยเพาะพันธุ์ไม้ 2 แห่งคือ หน่วยเพาะชำกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติที่ 3 อ.หนองแสง และ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เขต 5 กุมภวาปี โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จำนวนทั้งสิ้น 29,400 ต้น และต้นไม้ที่ทางเทศบาลเพาะชำเองอีก 5,835 ต้น

แหล่งขอพันธุ์ไม้

เทศบาลตำบลศรีธาตุทำการประสานขอต้นไม้ และทำการเพาะพันธุ์ไม้โดยเทศบาลเอง ซึ่งได้จำนวนต้นไม้ทั้งสิ้น 34,435 ต้น เป็นไม้ใหญ่ยืนต้นจำนวน 30,900 ต้น และเป็นไม้พุ่ม ไม้ใบประดับ มีทั้งสิ้นจำนวน 3,535 ต้น

สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเป็นเจ้าของ

กำลังหลักเกิดขึ้นได้จากกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 25,464 ต้น ช่วยกันปลูก รดน้ำ หมั่นดูแล ประหนึ่งเลี้ยงดูลูกหลานให้เติบโตใหญ่ สร้างกำลังใจทั้งผู้ปลูก และผู้ชื่นชม แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็พร้อมใจให้ความร่วมมือ ถือเป็นการปลูกต้นไม้ และปลูกคนไปพร้อม ๆ กัน

ต้นไม้พูดได้

อีกทั้งได้ติดชื่อชนิดของต้นไม้ รวมถึง ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ กับต้นไม้ทุกต้นในโรงเรียน และต้นไม้ทุกต้นในเขตเทศบาล เพื่อให้ต้นไม้ได้แนะนำตัวกับผู้พบเห็น

วันนี้...เกราะกำบังความร้อนค่อยๆ เติบโตขึ้นท่ามกลางสายตาของคนในชุมชนที่เฝ้ามอง
ผลผลิตที่ได้เห็นออกเหน่อจากความสามัคคีลงแรงร่วมกันในชุมชนแล้ว
โลกของเรายังได้รับผลบุญจากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ด้วย

ต้นไม้ ก็กับการลดภาวะโลกร้อน

ต้นไม้ต้นเล็ก ๆ ที่ชาวคริสต์ร่วมแรงร่วมใจในการปลูกในวันนี้ จำนวน 25,464 ต้น สามารถช่วยลดดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 49.73 ตัน/ปี และจะเพิ่มปริมาณการดูดซับขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อต้นไม้ได้เติบโต



กิจกรรมปลูกต้นไม้ในเมือง มิใช่เพียงแค่ “ซื้อต้นไม้” และ “ปลูกต้นไม้” เพียงเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ “การดูแลรักษา” และ “การสร้างการมีส่วนร่วม” เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ สร้างความเป็นเจ้าของ และร่วมดูแลรักษา รวมถึงการสร้างควมหลากหลายของชนิดพันธุ์ที่นำมาปลูกก็เป็สิ่งสำคัญ...ซึ่งเทศบาลศรีธาตุ และโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จะร่วมต่อยอดของการดำเนินโครงการต่อไป